



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง น่าน เชียงใหม่ และปทุมธานี และได้ประกาศขยาย
เวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการฯ ดังกล่าว ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บัดนี้
การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และการสัมภาษณ์ผู้สมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ให้เป็นลูกจ้างโครงการฯ ตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้อ้างถึงหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว
๐๒๓๖/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ โดยให้มหาวิทยาลัยปรับแผนดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เป็นต้นไป

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจักต้องยืนยันยืนยันสิทธิการเป็นลูกจ้างโครงการฯ ผ่านระบบ ภายในวันที่ ๔
มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดท้ายประกาศนี้ หากไม่มีการยืนยันสิทธิในช่วงเวลา
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกผู้นั้นสละสิทธิ และเปิดรับสมัครงานใหม่ใน
ตำแหน่งที่ว่างลง หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ trungnap@staff.tu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



สแกนเพื่อยืนยันสิทธิการเป็นลูกจ้าง
โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**

๑๒. ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ประเภทประชาชนทั่วไป				ตำแหน่ง
๑	นางสาว	ประภาพรพรณ	รัตนประภา	(๖ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
๒	นางสาว	รสริน	หมั่นแก้ว	(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
๓	นาย	วัชรพงษ์	ระลึก	(๒ การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพื้นที่
๔	นางสาว	สิริจร	จันทร์สุข	(๒ การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพื้นที่
๕	นางสาว	อัจฉราพรณ	โสภีพันธ์	(๔ การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสินค้าและสร้างอาชีพใหม่(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การสร้างการพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/ Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

บัญชีรายชื่อสำรองประเภทประชาชนทั่วไป				
๑	นาย	พูนวิวัฒน์	หาญละคร	(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
๒	นาง	คนัสนันท์	มาต๊ะ	(๑ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย
๓	นางสาว	ภูษิฎฐา	ธรรมสละ	(๓ การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)
๔	นางสาว	ลักษมณ	เจริญดี	(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
ประเภทบัณฑิตจบใหม่				
๑	นางสาว	กนกภรณ์	วาริทิพย์	(๓ การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)
๒	นาย	เกียรติศักดิ์	คำแสน	(๖ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
๓	นาย	ครรชิตพล	ตี๋ผัด	(๓ การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)
๔	นางสาว	จันทริกา	พรเมตตาประสิทธิ์	(๒ การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระบบกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพื้นที่
๕	นางสาว	จุฑามาศ	เชียงหนุ่น	(๔ การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การสร้างการพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/ Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๖	นางสาว	ณัชชนก	อินทร์สุข	(๔ การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การสร้างการพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/ Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (ต่อ)				
๗	นาย	วีรคม	ศิริพรหม	(๖ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
๘	นาย	อนุวัตร	ไชยศิลป์	(๑ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย
ประเภทนักศึกษา				
๑	นางสาว	เกศจุฬา	แข็งแรง	(๑ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย
๒	นาย	ชัชวรินทร์	สุยะตา	(๔ การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ การสร้างการพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/ Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๓	นาย	ตุลาทิพย์	สุยะตา	(๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
๔	นางสาว	อมรรัตน์	ศรีพรหม	(๑ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย

* หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งงาน เนื่องจากผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ระบุตำแหน่งตรงกัน เกินจำนวนรับ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ระบุตำแหน่งงาน โดยให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาตามความเหมาะสมดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานผู้ใช้งานจะพิจารณา และตกลงร่วมกันกับผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งและ/หรือมีการสัมภาษณ์ใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม